



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ xuân Mậu Tuất 2018



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhì cho các tác giả.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra, khảo sát quy hoạch khu dịch vụ cảng logistics



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, khảo sát quy hoạch khu dịch vụ cảng logistics tại xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Sáng ngày 23/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; cán bộ, phóng viên, biên tập viên... các cơ quan báo

chí, đại biểu văn nghệ sĩ trong tỉnh và đại diện cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình tới dự.

Năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển đột phá, trong sự phát triển đó có đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ trong tỉnh. Báo chí, văn học nghệ thuật của tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ nhân dân hằng say học tập, thi đua lao động sản xuất. Mỗi cơ quan báo chí đều có sự đầu tư đạt

ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Báo Thái Bình ngoài việc đầu tư cho báo điện tử đã tập trung nâng chất lượng báo in với việc thực hiện các chuyên đề dài kỳ cung cấp cho bạn đọc những thông tin sâu sắc, toàn diện về các vấn đề xã hội được quan tâm. Đài PTTH Thái Bình ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất chương trình, tăng thêm 1 bản tin, mở nhiều chuyên mục mới, đã ngừng phát sóng truyền hình công nghệ analog chuyển sang phát sóng

truyền hình kỹ thuật số. Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đặc san Người làm báo... không ngừng nâng chất lượng nội dung và hình thức. Cùng với các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật của tỉnh, văn phòng đại diện, phòng viên thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình đã kịp thời phản ánh các sự kiện của tỉnh góp phần đưa thông tin của Thái Bình

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN HƯƠNG - THANH TÂM

Chiều ngày 23/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát quy hoạch khu dịch vụ cảng logistics tại xã Thái Thượng (Thái Thụy). Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy hoạch, khu dịch vụ cảng logistics có diện tích khoảng 450ha,

nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, khu dịch vụ cảng logistics sẽ góp phần khai thác tối đa lợi thế của vùng, trở thành điểm đến của các tàu trọng tải lớn. Trong tương lai, khu dịch vụ cảng logistics phần đầu trở thành điểm trung chuyển hàng hóa toàn khu vực đi quốc tế và ngược lại.

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HƯƠNG

● VŨ THƯ Chúc thọ, mừng thọ 4.927 người cao tuổi

Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Vũ Thư phối hợp với các địa phương hướng dẫn việc chúc thọ, mừng thọ đầu xuân Mậu Tuất 2018 cho 4.927 người cao tuổi trong toàn huyện. Trong đó có 76 cụ trên 100 tuổi, 53 cụ trên 90 tuổi, còn lại là các cụ 95, 90, 85, 80, 75 và 70 tuổi, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Các cụ cao tuổi đều bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LÊ TRUNG
(Đài TTTT Vũ Thư)

● KIẾN XƯƠNG Kiểm tra, đôn đốc tiến độ gieo cấy lúa xuân



Ngay sau những ngày đón xuân Mậu Tuất 2018, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương đã tập trung nhân lực, máy móc ra đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ xuân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được 8.500/11.300ha.

Để kết thúc gieo cấy toàn bộ diện tích trong tháng 2, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc xã viên thực hiện đúng lịch thời vụ gieo cấy kết hợp điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước nông trên ruộng khoảng 2 - 3cm. Đối với diện tích đã gieo sạ, hiện nay lúa đã được từ 1 - 1,5 lá, ngành Nông nghiệp huyện hướng dẫn các HTX bơm nước lã mát ruộng để giữ ấm cho lúa. Khi lúa được 2 lá sẽ tập trung bón nhử từ 1,5 - 2kg urê/sào, tiến hành tỉa dặm và bón thúc lần 1 khi lúa được từ 3 - 4 lá.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gieo cấy lúa xuân, huyện Kiến Xương còn hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, diệt trừ ốc bươu vàng, dự tính, dự báo, phát hiện và phòng, trừ kịp thời các loại sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

Sản xuất rau màu an toàn theo chuỗi

(Xem trang 2)



Mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi ở xã Điện Nông (Hưng Hà).

ĐÔNG HƯNG

Quản lý tân binh trước ngày nhập ngũ

(Xem trang 3)

► 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,1 tỷ USD

(vietnamplus.vn) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2 này ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 27,8%; thủy sản ước đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 29,5%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,43 tỷ USD, tăng 28,5%; nhóm các mặt hàng khác đạt 237 triệu USD, tăng 107,1%.

Trong tháng 2, ước mặt hàng gạo xuất khẩu đạt 369.000 tấn, đạt 179 triệu USD. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, mặt hàng gạo xuất khẩu ước đạt 861.000 tấn với giá trị đạt 419 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và gần 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng chung xu hướng tăng cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu còn có các nông sản khác như cà phê, chè, hạt điều, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn. Điển hình là hạt điều có mức tăng trưởng cao

(Xem tiếp trang 4)

► ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Tổ chức 68 cuộc kiểm tra

5 năm qua (2012 - 2017), ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp ngành Công Thương đã tổ chức 68 cuộc kiểm tra, trong đó 29 cuộc về chấp hành điều lệ; 18 cuộc về tài chính công đoàn; tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết 21 đơn khiếu nại, trong đó Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành đã nhận được 7 đơn khiếu nại của tổ chức, cá nhân người lao động, đoàn viên công đoàn phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại văn phòng Công đoàn ngành. Kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy hoạt động công đoàn tại hầu hết các đơn vị đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của lãnh đạo các đơn vị. Tổ chức công đoàn đã phát huy tốt vai trò đại diện cho người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

THU THỦY